

BẢN SỐ: 08

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

GIẢI MẬT
Từ: 15 giờ ngày 27/02/2025

MẬT

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Bình Dương

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 16/01/2025 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại tỉnh Bình Dương; ngày 07/02/2025, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một; Ban Tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một năm 2025 (Miếu Bà Thiên Hậu phường Phú Cường và phường Hòa Phú).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/02/2025 của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) tỉnh Bình Dương ban hành: Công văn số 6798/UBND-VX ngày 29/11/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường hoạt động văn hóa cơ sở tại địa phương; Công văn số 7512/UBND-VX ngày 30/12/2024 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Ất Ty 2025.

Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu của cộng đồng người Hoa được tổ chức tại phường Phú Cường (từ ngày mừng 1 Tết Nguyên Đán đến 15 tháng Giêng), tại phường Hòa Phú (ngày mừng 9 tháng Giêng). Phần lễ cúng vía Bà Thiên Hậu tại nơi thờ tự, phần hội là lễ rước kiệu và linh vị Bà Thiên Hậu đi xuất du (diễu hành) trên một số tuyến đường của thành phố Thủ Dầu Một nơi diễn ra lễ hội.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Việc thực hiện Quyết định thành lập, Quy chế làm việc của Ban tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo, quản lý

UBND thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành: Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 16/12/2024 về Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo An ninh trật tự Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2025; Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một năm 2025 (viết tắt là Ban Tổ chức Lễ hội).

Ban Tổ chức Lễ hội ban hành Kế hoạch số 15/KH-BTCLHRTG ngày 17/01/2025 về Tổ chức kiểm tra, xử lý các đối tượng có hành vi chèo kéo, ép buộc khách mua hàng hóa, dịch vụ dịp Lễ hội Rằm tháng giêng năm 2025. Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐ ngày 22/01/2025 tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo đảm An ninh trật tự cho Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2025 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Việc tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trên cơ sở quản lý chuyên môn của từng ngành nhằm phục vụ tốt cho hoạt động lễ hội. UBND thành phố đã chỉ đạo đơn vị Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một xây dựng, ban hành Kế hoạch số 01/KH-VHTT ngày 21/01/2025 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một về quản lý Lễ hội và kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2025; đồng thời phân công nhiệm vụ, lịch trực cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phục vụ lễ hội.

2. Công tác thông tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội

- Nhằm đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội trang nghiêm, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của nhân dân. UBND thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn tuyên truyền, phổ biến xuyên suốt về mục đích, ý nghĩa của lễ hội; cảnh giác các phương thức, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng lễ hội để thực hiện hành vi phạm tội;... công tác tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức như: xe tuyên truyền lưu động, phát loa thông tin thường xuyên về hoạt động lễ hội tại khu vực đông dân cư, khu vực tổ chức lễ hội; lắp đặt 12 pano tuyên truyền lưu động về lễ hội trên các giao lộ thành phố; phát thanh thường xuyên tại khu vực Miếu Bà Thiên Hậu, nội dung cụ thể:

+ Không đốt vàng mã tại nơi diễn ra lễ hội, không xin xăm, bói toán, mê tín dị đoan, không ăn xin, không bỏ tiền vào mâm đĩa nơi thờ cúng, không đòi tiền lẻ, không chèo kéo khách tại nơi tổ chức lễ hội.

+ Đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ di tích, danh thắng, tài sản nhà nước, tài sản cá nhân, đảm bảo an toàn cho du khách.

+ Thực hiện kế hoạch thành phố không rác, xây dựng nội dung tuyên truyền “Lễ hội Văn minh, nghĩa tình, thân thiện với môi trường”.

+ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Lễ phát động Tổ tự quản môi trường.

+ Thông báo địa điểm cấp phát nước, nhang, nhánh cây phát tài miễn phí cho du khách đến viếng Miếu Bà Thiên Hậu.

- Phối hợp Ban Tổ chức Lễ hội thực hiện tuyên truyền 03 bài trên các trang thông tin điện tử như: Bình Dương 24h, Thủ Dầu Một 24h, Du lịch Bình Dương với hơn 3.918 lượt tiếp cận. Ngoài ra còn thực hiện: phát 10.000 tờ rơi cho công

nhân ở các khu công nghiệp Vsip 2, Mỹ Phước 1, 2, 3. 200 banner treo ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình không được sử dụng ngân sách nhà nước, thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi nhiệm vụ; phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Hướng dẫn Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu trang trí lễ hội theo đúng quy định.

- Nhằm hạn chế tập trung đông người và du khách đến viếng Miếu Bà Lễ rước Cộ sẽ được đăng bài quảng bá trên các fanpage, facebook như: Lễ hội Chùa bà Bình Dương; Bình Dương 24h; Bình Dương độc đáo điểm; Người Bình Dương; Thành phố mới Bình Dương; đăng clip quảng bá về Chùa bà trên BTV Đài truyền hình Bình Dương (phản ánh qua đường dây nóng 1022).

Trong quá trình diễn ra Lễ hội, Ban Tổ chức Lễ hội chưa tiếp nhận nội dung phản ánh nào từ người dân tham gia lễ hội.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội văn minh đô thị, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại lễ hội

- Thực hiện Kế hoạch về tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2025 trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng (Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố, Đội Quản lý thị trường,...) đã triển khai và thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực lễ hội. Ngoài ra, Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu luôn có phân công người điều hành và cử trên 100 nhân viên phục vụ công việc phát lộc, thỉnh lộc,...; hợp đồng với Công ty bảo vệ huy động nhân viên liên tục luân phiên trực bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khu vực diễn ra lễ hội, tuyệt đối không cho mua bán trong sân Miếu. Bố trí nhà vệ sinh lưu động đảm bảo vệ sinh môi trường để du khách sử dụng; hợp đồng Công ty Công trình Đô thị Bình Dương hỗ trợ việc thu dọn chân nhang, dọn dẹp rác trong những ngày diễn ra lễ hội; thực hiện thu gom, bỏ rác thải đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon, xả rác bừa bãi ra môi trường; thường xuyên thu gom, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường trước, trong và sau quá trình tổ chức lễ hội. Tuyên truyền, vận động, kiên quyết xử lý những hành vi lưu hành ấn phẩm văn hóa trái quy định, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, nếp sống văn hóa; không tổ chức các hoạt động cờ bạc trái pháp luật, các trò chơi mang tính cờ bạc; không có các hiện tượng tệ nạn xã hội, ăn xin tại khu vực lễ hội; thực hiện việc quản lý, đốt hàng mã đúng quy định.

- Đảm bảo việc tổ chức lễ hội trang nghiêm, tiết kiệm, hiệu quả; giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, lễ hội; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và lễ hội.

4. Quy định về khu vui chơi giải trí và tổ chức các hoạt động dịch vụ; treo đặt bảng, biển và việc đặt tiền lễ

- Ban Tổ chức Lễ hội đã chỉ đạo các địa phương có lễ hội, UBND phường Phú Cường, phường Hòa Phú.. yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo và ép giá, không bày bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh theo quy định. Đã bố trí 55 điểm kinh doanh và 03 điểm giữ xe miễn phí (có đặt bảng, biển). Có biện pháp ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại về hàng hoá, giá, phí dịch vụ, lệ phí; xử lý theo quy định pháp luật các tổ chức, cá nhân lợi dụng lễ hội để trục lợi, tăng giá, ép giá.

- Ban Tổ chức Lễ hội phân chia khu vực vui chơi giải trí và khu vực buôn bán nhang đèn, đồ ăn, nước uống...các hoạt động dịch vụ đảm bảo không lấn chiếm khuôn viên, hành lang vỉa hè; đặt để các bảng biển hướng dẫn nơi vị trí phù hợp.

- Lễ hội Rằm tháng Giêng thành phố Thủ Dầu Một không tổ chức đặt tiền lễ, Ban Tổ chức Lễ hội phối hợp với Ban trị sự Miếu Bà Thiên Hậu cử người thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân, du khách không được đặt để tiền lễ tại khu vực lễ hội.

- Phối hợp, theo dõi, nắm bắt danh sách các đoàn Lân - Sư - Rồng tham gia rước kiệu Bà du hành trên địa bàn thành phố.

5. Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội

Việc quản lý và sử dụng nguồn tiền công đức từ hoạt động lễ hội thực hiện theo đúng Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Ban Trị sự Miếu Bà quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ nghiêm túc, có ghi chép và giám sát tiếp nhận kiểm đếm, thu chi tiền công đức, tài trợ bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định (sau khi kết thúc lễ hội Ban Trị sự có báo cáo cụ thể với UBND thành phố). Việc sử dụng tiền công đức được thực hiện cho việc tài trợ bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

III. KẾT LUẬN

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp chính quyền quan tâm; các nguồn lực được đầu tư cho bảo vệ, tu bổ và tôn tạo di tích đã góp phần làm cho diện mạo di tích ngày càng thay đổi, trở thành một tiềm năng trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch của địa phương. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội

tại các di tích được thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Phần nghi lễ được tiến hành trang trọng đúng nghi thức; phần hội đảm bảo vui tươi, lành mạnh, đa dạng về hình thức với các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống, tạo ấn tượng sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội và khai thác giá trị di tích lịch sử văn hoá, phát triển du lịch tại địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Đẩy mạnh vai trò truyền thông của các cơ quan báo chí trong việc giới thiệu nguồn gốc, nhận diện giá trị của lễ hội, di tích; giới thiệu, định hướng những hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia lễ hội.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lễ hội.

2. Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu, Ban Tổ chức Lễ hội

- Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu, Ban Tổ chức Lễ hội thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo các quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ban hành Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu, Ban Tổ chức Lễ hội đã thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm kiểm tra, giám sát, không để xảy ra những trường hợp phát sinh trong lễ hội trên địa bàn như: đốt nhiều vàng mã, ăn xin, ăn mày, khăn thuê; hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích; nâng giá hàng hóa dịch vụ và trông giữ phương tiện; tổ chức chơi các trò chơi cờ bạc trá hình; bố trí lực lượng thu gom kịp thời tiền đặt lễ và tiền dầu nhang; hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hiện

tượng phản cảm diễn ra trong lễ hội.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch, kịch bản, phân công phân nhiệm, tổ chức lễ hội đúng kịch bản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chống ùn tắc giao thông và phòng chống cháy, nổ tại di tích. Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Lắp đặt hệ thống bảng, biển hướng dẫn nhân dân và du khách về tham dự lễ hội tại các điểm vào di tích.

- Quy hoạch hàng quán dịch vụ, xây dựng văn hóa kinh doanh, ký cam kết với các hộ kinh doanh không kinh doanh hàng giả, nhái, kém chất lượng; nghiêm cấm việc đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch giá tại di tích.

- Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu, Ban Tổ chức Lễ hội thực hiện nghiêm công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội theo các quy định của Luật di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Hướng dẫn việc đặt tiền lẻ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng mục đích.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa lễ hội; đồng thời tuyên truyền với nhân dân và du khách trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh Bình Dương;
- Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương (để chỉ đạo);
- Đơn vị được thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn (08).

